




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้
กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่ ก.ก.
ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑.	เรืออากาศโทหญิง เกศรา โกสัลล์ประไพ	นายแพทย์ ๖ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๔๘๔)	นายแพทย์ ๗ วช. (ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๔๘๔)	กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชากรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก เรืออากาศโทหญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งนายแพทย์ 7 วช. ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.484)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นตำแหน่งในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)</p> <p>- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา</p> <p>- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>- อายุราชการ 7 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 6 เป็นเวลา 7 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์ เป็นเวลา 7 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 22630 ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2540</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 93</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน เรืออากาศโทหญิงเกศรา โกศลล์ประไพ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ 7 วช. ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่รพจ.484)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การจัดทำแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วยตาแดงอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบัน

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ระดับ 6 กลุ่มบริการทางการแพทย์

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โรคตาแดงเป็นโรคที่พบได้บ่อย และทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แต่ละวันเป็นจำนวนมาก ตาแดง (conjunctivitis) คือการอักเสบของเยื่อตาโดยอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง และอาจอักเสบแบบเฉพาะที่หรือแดงโดยทั่วรอบตาคาก็ได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาแดงนั้นมีได้หลากหลายสาเหตุ ตั้งแต่สาเหตุที่ไม่รุนแรงจนกระทั่งถึงสาเหตุที่รุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ ดังนั้น การวางแผนแนวทางที่เหมาะสมจะช่วยให้การวินิจฉัย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยไปพบจักษุแพทย์เฉพาะทางมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับส่งต่อ และสามารถรับการดูแลต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยนั้นถูกส่งกลับมายังเป็นระบบครบวงจร นอกจากนี้ยังสามารถให้การดูแลผู้ป่วยตาแดงในด้านการส่งเสริมป้องกันโรคได้อีกด้วย โดยแนวทางที่วางไว้ยังไม่มีใน clinical practice guideline (CPG) ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย แต่ได้พัฒนามาจาก แนวทางของ American Academy of Family Physicians และปรับปรุงให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผลงาน การจัดทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตาแดงเบื้องต้นสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่เวชปฏิบัติทั่วไป วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงออกแบบตารางสอบถามอาการของผู้ป่วยที่มาด้วยตาแดง สำหรับให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกเวชปฏิบัติทั่วไปและแผนกฉุกเฉินใช้คัดกรองว่าผู้ป่วยรายใดสมควรต้องพบจักษุแพทย์ รายใดสามารถรักษาได้โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และมีความรีบด่วนในการพบแพทย์เพียงใด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
2. ช่วยให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกเวชปฏิบัติทั่วไปและแผนกฉุกเฉิน คัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการตาแดงได้โดยง่าย
3. ลดภาระงานของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการคัดกรองผู้ป่วยตาแดง ทำให้มีเวลาดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
4. จักษุแพทย์ได้รับส่งต่อผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
5. สามารถนำไปเผยแพร่ได้ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและระบบ EPHIS